

มาตรการการติดตามประวัติการเดินทางเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ โครonavirus ในประเทศไทย

1. ภายหลังจากการจัดตั้งศูนย์บัญชาการควบคุมโรค รัฐบาลได้วัน กรมประกันสุขภาพกลาง กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการรัฐได้ใช้ระบบคลาวด์ของศูนย์บัญชาการควบคุมโรคภายใต้เงื่อนไขจะไม่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ กรมประกันสุขภาพกลางใช้ข้อมูลรายชื่อของบุคคลที่เดินทางจากมณฑลหูเป่ย์เข้าได้วัน (ภายใน 14 วัน) ซึ่งเป็นข้อมูลจากกรมตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงมหาดไทยเพื่อสร้างระบบตรวจสอบประวัติการเดินทางของผู้ที่ได้รับการรักษาอยู่ระบบนี้เปิดตัวเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่บนหน้าในการตัดสินใจระดับความเสี่ยงของโลกและการใช้มาตรการควบคุมการติดเชื้อที่เกี่ยวข้อง
2. ต่อมาเพื่อเป็นไปตามการปรับเปลี่ยนนโยบายการป้องกันโรคของศูนย์บัญชาการกรมควบคุมโรค ได้เพิ่มการแจ้งเตือนรายชื่อประวัติการเดินทางในข้อมูลรายชื่อตรวจสอบผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่โรคระบาดของระบบรวบรวมประกันสุขภาพสามารถสืบค้นข้อมูลการเข้าออกทุกประเทศของผู้ป่วยเพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายของโรคและช่วยบุคลากรทางการแพทย์ระบุผู้ป่วยได้วันที่กลับมาจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง
3. ในช่วงระยะเวลาการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรมประกันสุขภาพได้อนุญาตให้หน่วยงานบริการทางการแพทย์ที่มีได้ทำสัญญากับกรมประกันสุขภาพสมัครและเชื่อมต่อ vpn กับระบบบริการข้อมูลประกันสุขภาพได้ หลังจากที่หน่วยงานบริการทางการแพทย์ดังกล่าวได้รับอำนาจการเข้าถึงข้อมูลแล้วจะไม่จำเป็นต้องใช้บัตรประกันสุขภาพ หากเพียงต้องกรอกเฉพาะหมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขใบอนุญาตผู้พำนักของผู้ป่วย เพียงเท่านั้นเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางการแพทย์ก็สามารถทราบว่าผู้ป่วยเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงโรคโควิด-19 หรือเคยมีการติดต่อกับผู้ที่ได้รับการยืนยันว่าติดโรคโควิด-19 แล้วหรือไม่ เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันโรคได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น
4. สำหรับความเป็นไปได้ที่จะละเมิดความเป็นส่วนตัวข้อมูลส่วนบุคคลจากการเชื่อมต่อข้อมูลประกันสุขภาพและข้อมูลของกรมตรวจคนเข้าเมือง รัฐบาลได้วัน ได้พยายามที่จะลดการละเมิดข้อมูลส่วนตัวให้ได้มากที่สุด สำหรับการเปิดเผยและใช้ข้อมูลประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโรคจะอยู่บนเงื่อนไขของความจำเป็น ช่วงเวลาการเข้าถึงข้อมูลจะถูกจำกัดเช่นกัน ในปัจจุบันรายชื่อแจ้งเตือนของศูนย์บัญชาการควบคุมโรคจำกัดเฉพาะผู้ที่มีประวัติการเดินทางตามพื้นที่เสี่ยงภายใน 14 วันและภายใน 30 วันเท่านั้น ข้อมูลผู้ที่เดินทางกลับได้วันเกิน 30 วันจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลประกันสุขภาพแต่จะไม่ถูกรวมอยู่ในรายชื่อแจ้งเตือน